

**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP EA WY**

**ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
KẾ HOẠCH CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TRỒNG TẾCH GIAI ĐOẠN 2023 -
2030 THEO PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CỦA
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP EA WY
GIAI ĐOẠN 2016 – 2050**

**CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP EA WY**

EA H'LEO: Năm 2023

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

1. Mục tiêu chung

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cấp chứng chỉ rừng trồng Têch giai đoạn 2023 - 2030 theo Phương án quản lý rừng bền vững của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy giai đoạn 2016 – 2050, nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng.

Tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững; Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Là động lực để các chủ rừng nói chung và các chủ rừng nhà nước nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh quan tâm đầu tư đúng mức, kịp thời cho việc cấp chứng chỉ FSC, đảm bảo: kinh doanh rừng lâu dài và liên tục với năng suất, hiệu quả ngày càng cao; không khai thác lạm vào vốn rừng; duy trì và phát triển diện tích rừng, trữ lượng rừng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất rừng; duy trì được tính đa dạng sinh học của rừng đồng thời không gây tác hại tới các hệ sinh thái khác; kinh doanh rừng phải tuân thủ Pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ đóng góp xã hội, đảm bảo quyền hạn và quyền lợi cũng như mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương.

Trong giai đoạn 2023-2030 sẽ cấp chứng chỉ QLRBV FSC cho 463,95 ha rừng, trong đó: Diện tích rừng trồng Têch là: 389,28 ha.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu về môi trường

Bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng chứa đựng các giá trị sinh thái, đa dạng sinh học, các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu được bảo vệ; phát triển và bảo tồn các loài cây bản địa; giảm số vụ cháy rừng, vi phạm Pháp luật về lâm nghiệp, và các vùng quy hoạch cho bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của người dân. Duy trì, bảo vệ, giám sát 25,22 ha rừng tự nhiên có giá trị bảo tồn cao trong vùng cấp chứng chỉ. Duy tu bảo vệ diện tích hành lang ven suối: 2,98 ha; diện tích rừng tự nhiên theo hướng bảo vệ: 19,74 ha

Tổ chức bảo vệ tốt, phấn đấu đến năm 2030 các trạng thái rừng diễn thế theo hướng tích cực, để duy trì và tăng cường được chức năng phòng hộ đầu nguồn các con sông, suối trong khu vực, hạn chế xói mòn đất, chống suy thoái tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.

c) Mục tiêu về xã hội

Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; ổn định sinh kế người dân sống trong vùng; nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng;

Ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV của công ty với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra hàng năm Công ty thu hút bình quân khoảng 300 - 400 lao động tại địa phương tham gia vào công bảo vệ và phát triển rừng;

Ước tính tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho khoảng 300 hộ dân của các thôn làng trên địa bàn lâm phần tham gia vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng của Công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ theo bản cam kết tuân thủ về việc sử dụng lao động. Tiếp tục duy trì các hoạt động quản lý đảm bảo quyền của người lao động, sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp, bình đẳng giới được áp dụng cho cả công ty và nhà thầu, nhà thầu phụ (nếu có).

c) Mục tiêu về kinh tế

- Quản lý, bảo vệ, giám sát 25,22 ha rừng tự nhiên có giá trị bảo tồn cao trong vùng được cấp chứng chỉ và 19,74 ha diện tích rừng tự nhiên theo hướng bảo vệ.
- Duy tu, bảo vệ, trồng bổ sung cây bản địa 2,98 ha hành lang bảo vệ ven suối.
- Trồng lại rừng: 189,09 ha rừng Tách sản xuất trên đất sau khai thác rừng trồng Tách;
- Khai thác: 38.087 m³ gỗ rừng trồng Tách sản xuất; ước tính doanh số đạt 246,08 tỷ đồng đến năm 2030 (Chưa tính đầu tư và tái đầu tư). Thu nhập từ trồng Tách đạt 69,6 triệu đồng/ha/năm.